

## ตอบคำถามเกี่ยวกับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

### ● หัวข้อ สถานที่ ติดต่อ แสดงความจำนองอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

ถาม ต้องการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้าง?

ตอบ ท่านสามารถติดต่อแสดงความจำนองอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ได้ 2 ที่ คือ

1. ศาลาทินทต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันจันทร์- ศุกร์ 8.00-15.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 8.00-14.00 น. สอบถามรายละเอียดที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564628 ต่อ 7
2. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 11 และศูนย์ฝึกผ่าตัด ชั้น 4 อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวัน เวลา ราชการ
3. และสามารถแสดงความจำนองอุทิศร่างกายฯ on line ได้ทาง

<http://www.chulalongkornhospital.go.th/>

หรือสอบถามรายละเอียดที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 02-2564281 ต่อ 0 หรือ 4 หรือ 7

### ● หัวข้อ ข้อกำหนดในการแสดงความจำนองอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์

ถาม มีข้อกำหนดอะไรบ้าง? สำหรับผู้ที่แสดงความจำนองอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

ตอบ ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความจำนองอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ได้คือ

1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือได้รับการยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
2. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง(โรคเอดส์) โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี วัณโรค และ พิษสุนัขบ้า เป็นต้น
3. ผู้ป่วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี

ถาม มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ไว้อย่างไร?

ตอบ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ต้องมีอายุบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ไม่มีข้อกำหนดว่าอายุมากกว่าเท่าใดจึงจะไม่รับ

ถาม หากมีการผ่าตัดอวัยวะไปแล้ว เช่น มดลูก นม ไข่ตึง ถุงน้ำดี หรือมะเร็งเม็ดเลือด เป็นต้น ยังสามารถแสดงความจำนองอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ได้หรือไม่?

ตอบ ท่านยังสามารถแสดงความจำนองอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ได้

### ● หัวข้อ หลักฐานที่ใช้ในการแสดงความจำนองอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์

ถาม หลักฐานที่ใช้ในการแสดงความจำนองอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ มีอะไรบ้าง

ตอบ หลักฐานที่ใช้ในการแสดงความจำนองอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับเท่านั้น

ถาม หากมีความประสงค์แสดงความจำนองอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ แต่ไม่มีหลักฐาน จะแสดงความจำนองอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ได้อย่างไร?

ตอบ ท่านสามารถแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ได้ โดยขอแบบฟอร์มจาก  
เจ้าหน้าที่ ที่ศาลาทินทัต หรือ พิมพ์แบบฟอร์มอุทิศร่างกาย จาก Website ของสภาวิชาชีพ  
<http://www.redcross.or.th/> เพื่อนำไปกรอกรายละเอียดแล้วส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่  
แบบฟอร์ม พร้อมกับแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ และสามารถแสดงความจำนงอุทิศ  
ร่างกาย on line ได้ทาง <http://www.chulalongkornhospital.go.th/> เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแล้วส่ง  
บัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาไปให้ท่านทางไปรษณีย์ภายหลัง

● **หัวข้อ วิธีการแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์**

ถาม ผู้ประสงค์จะแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ต้องมายื่นคำร้อง ด้วยตนเอง  
อย่างเดียวใช่หรือไม่?

ตอบ การแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ทำได้ 2 วิธี คือ

1. แสดงความจำนงด้วยตนเอง ที่ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาวิชาชีพหรือ  
ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 11 หรือศูนย์ฝึกผ่าตัด ชั้น 4 อาคารแพทยพัฒน์
2. ไม่มาด้วยตนเอง เพียงขอแบบฟอร์มจากเจ้าหน้าที่ ที่ศาลาทินทัต หรือ ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มที่ <http://www.md.chula.ac.th/> หรือ <http://www.redcross.or.th/> เพื่อนำไปกรอก  
รายละเอียด แล้วส่งไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน หรือส่ง  
แฟ้มสำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ และสามารถแสดงความจำนงอุทิศ  
ร่างกาย on line ได้ทาง <http://www.chulalongkornhospital.go.th/> เจ้าหน้าที่ จะส่งบัตรประจำตัวผู้  
อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาไปให้ท่านทางไปรษณีย์ภายหลัง

ถาม การแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ทางไปรษณีย์ ใช้เวลานานเพียงใด จึง  
จะได้รับบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

ตอบ ผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ทางไปรษณีย์ จะได้รับบัตรประจำตัวได้ใน  
เวลาประมาณ 1-2 เดือนหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแบบฟอร์มมาดำเนินการ

ถาม ในกรณีที่ไม่ได้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ไว้ ทายาทจะมอบร่างให้กับ  
โรงพยาบาลได้หรือไม่?

ตอบ ในกรณีที่ท่านไม่ได้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ไว้ก็  
สามารถอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ได้ หากทายาทยินยอมพร้อมใจกันมอบร่างให้กับ  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

● **หัวข้อ ใครควรรู้ว่าท่านแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์**

ถาม เมื่อแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ควรแจ้งให้ผู้ใดทราบ?

ตอบ เมื่อท่านได้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์แล้ว ท่านควรแจ้งให้ สามี  
ภรรยา ทายาท ญาติ ผู้ใกล้ชิด ให้ทราบไว้ เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อท่านถึงแก่  
กรรม

● **หัวข้อ ทัศนศึกษาแสดงความจำนงไว้นานแล้ว หรือบัตรประจำตัวหาย**

ถาม หากได้เคยแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ไว้ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นเวลานานแล้ว ต้องมายื่นแสดงความจำนงอุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ซ้ำอีกหรือไม่?

ตอบ หากท่านเคยแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ไว้แล้วท่านไม่ต้องมาแสดงความจำนงอุทิศร่างกายอีก หากมีข้อสงสัย ท่านอาจสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564628 ต่อ 0, 4 หรือ 7

ถาม ถ้าบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์หรือเอกสารการอุทิศร่างกาย เพื่อการศึกษาด้านการแพทย์หาย ต้องทำอย่างไร?

ตอบ ท่านควรติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ศาลาหินตัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เพื่อขอให้ออกบัตรประจำตัวให้ใหม่ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงให้ทราบว่าท่านอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ไว้ให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

● **หัวข้อ การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ การบริจาคอวัยวะ และการบริจาคดวงตา แตกต่างกันอย่างใด?**

ถาม การบริจาคอวัยวะแตกต่างกับการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาอย่างไร?

ตอบ การบริจาคอวัยวะคือบริจาคอวัยวะของท่านเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่นๆ ในกรณีท่านถึงแก่กรรมซึ่งอยู่ในสภาพสมองตาย และ แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถนำอวัยวะของท่านไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่นได้ ให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขได้โดยท่านสามารถติดต่อขอบริจาคอวัยวะได้ที่ ศูนย์อวัยวะ สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กทม. 10330 หรือท่านสามารถติดต่อทาง โทรศัพท์ที่ หมายเลข 02-2564045 ในวัน เวลา ราชการ

ส่วนการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ คือการนำร่างผู้อุทิศร่างกายมาเก็บรักษาเป็น “อาจารย์ใหญ่” ไว้ให้หัตถ์แพทย์ แพทย์ และนักศึกษาทางสาธารณสุข สาขาอื่นๆ ได้ศึกษา

ถาม ถ้าหากได้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะหรือดวงตาแล้ว สามารถแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ได้หรือไม่?

ตอบ แม้ว่าท่านได้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้แล้ว แต่ท่านยังสามารถแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ (เป็นอาจารย์ใหญ่) ได้ ยกเว้นกรณีท่านถึงแก่กรรมซึ่งอยู่ในสภาพสมองตาย และ แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถนำอวัยวะของท่านไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่นได้ จึงจะยกเลิกการอุทิศร่างกายด้านการแพทย์ แต่หากแพทย์ไม่สามารถนำอวัยวะไปใช้ปลูกถ่ายกับผู้ป่วยอื่นได้ จึงจะนำร่างของท่านมาใช้เพื่อการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ท่านแสดงความจำนงที่จะบริจาคดวงตาไว้แล้ว ท่านก็ยังสามารถอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ได้

ถาม การแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ถือว่าเป็นการบริจาคดวงตาด้วยหรือไม่?

ตอบ ไม่ถือว่าเป็นการบริจาคดวงตาด้วย เนื่องจากเป็นการบริจาคเพื่อให้ประโยชน์คนละวัตถุประสงค์ หน่วยงานที่ดูแลด้านการบริจาคดวงตา ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญพิเศษจากศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย เพื่อนำส่วนแก้วตา ไปใช้กับผู้ป่วยรายอื่นๆ แต่การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ เป็นการอุทิศร่างกาย เพื่อเก็บรักษา ไว้ใช้เพื่อการศึกษาของนิสิตแพทย์ แพทย์ นักศึกษาพยาบาล ดังนั้น จึงต้องแสดงความจำนงไว้ทั้ง 2 กรณี จึงจะสมบูรณ์ หากท่านต้องการบริจาคดวงตา ท่านสามารถแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ได้ที่ศาลาหินตัด (8.00-15.00 น.) หรือศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย เขต ปทุมวัน กทม. 10330 ในวันและเวลา ราชการ (08.00-16.00 น.) หรือ สอบถามรายละเอียดที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2564039-40

● **หัวข้อ กรณีใดบ้างที่จะยกเลิกการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์**

ถาม หากแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์แล้ว ต่อมาถึงแก่กรรม แล้ว ทายาทเปลี่ยนใจ ไม่มอบร่างผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล เช่นนี้ ทายาทมีสิทธิทำได้หรือไม่ และมีความผิดทางกฎหมายหรือไม่?

ตอบ เมื่อผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ถึงแก่กรรม ทายาทมีสิทธิที่จะไม่มอบร่างผู้อุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาล ได้ โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย

ถาม ถ้าหากได้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้พร้อมกับแสดงความจำนงอุทิศร่างกาย เมื่อถึงแก่กรรม แพทย์ได้นำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่น แล้วยังสามารถ นำร่างไปเก็บรักษาเป็นอาจารย์ใหญ่ ให้ นิสิตแพทย์ใช้ศึกษาได้หรือไม่?

ตอบ ในกรณีแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้ด้วย เมื่อท่านถึงแก่กรรมซึ่งอยู่ในสภาพสมองตาย และแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า สามารถนำอวัยวะของท่านไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยรายอื่นได้ จึงจะยกเลิกการอุทิศร่างกายด้านการแพทย์ แต่หากแพทย์ไม่สามารถนำอวัยวะไปใช้ปลูกถ่ายกับผู้ป่วยอื่นได้ จึงจะนำร่างของท่านมาใช้เพื่อการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ท่านแสดงความจำนงที่จะบริจาคดวงตาไว้แล้ว ท่านก็ยังสามารถอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ได้

ถาม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถนำร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ มา ใช้ได้ทุกท่านหรือไม่? มีกฎเกณฑ์ในการพิจารณา อย่างไร?

ตอบ โรงพยาบาลฯ ไม่สามารถรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ มาใช้เพื่อการศึกษาได้ ในกรณีต่อไปนี้

1. เมื่อผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ถึงแก่กรรมแล้ว ทายาทไม่ ยินยอมมอบร่างผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ให้
2. ผู้อุทิศร่างกายที่ได้รับการฉายรังสีสำหรับการรักษาโรคต่างๆ มาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ถึงแก่กรรม

3. ผู้อุทิศร่างกาย ที่ถึงแก่กรรม มีสาเหตุจาก ติดเชื้อโรคร้ายแรง เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง(โรคเอดส์) ไวรัสตับอักเสบ วัณโรค และ พิษสุนัขบ้า
4. ผู้อุทิศร่างกาย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีคดี เกี่ยวข้องกับคดี หรือมีการฆ่าพิสูจน์
5. ร่างกายผู้อุทิศร่างกาย มีลักษณะกลิ่นจากการเนื้อเยื่อเน่าเสีย
6. เมื่อญาติต้องการนำร่างผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ไปบำเพ็ญกุศล
7. ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ที่ เขตหรืออำเภอ หรือตำรวจ ยังไม่ออกเอกสารใบมรณะบัตร หนังสือรับรองการเสียชีวิตให้หรือตำรวจยังไม่ออกไปชันสูตรศพในกรณีเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล

ถาม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สามารถรับร่างของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ที่ ผากไว้ในตู้เย็นของโรงพยาบาลอื่นๆ และญาตินำส่งภายหลัง 24 ชั่วโมง ได้หรือไม่?

ตอบ โรงพยาบาลฯ สามารถรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ที่ฝากไว้ในตู้เย็น ได้ หากตู้เย็นมีความเย็นเพียงพอที่จะรักษาสภาพเนื้อเยื่อให้คงสภาพเดิมได้

ถาม การนำร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ โดยไม่ได้บรรจุในหีบเย็น โรงพยาบาลฯ สามารถนำศพมาเตรียมไว้ใช้เพื่อการศึกษาได้หรือไม่?

ตอบ ผู้อุทิศร่างกายฯ ที่อยู่ต่างจังหวัดโรงพยาบาลฯ ใคร่ขอให้อาาติ นำส่งที่โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์รับร่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หรือบรรจุใส่หีบเย็น หรือใช้ถุงน้ำแข็งอย่างน้อย 2 ถุงวางบนหน้าท้องคลุมด้วยผ้าห่ม แล้วจึงนำส่งที่ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องตรวจดู หากไม่สามารถนำมาศึกษาได้ โรงพยาบาลฯ ใคร่ขอความกรุณา ให้อาาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป

● **หัวข้อ สิทธิพิเศษ ค่าใช้จ่าย ในอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์**

ถาม เมื่อแสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์แล้ว ผู้อุทิศเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ หรือทายาทจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หรือไม่?

ตอบ ผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ หรือทายาทจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แต่อย่างใด แต่ทางโรงพยาบาลฯ ยินดีให้ความสะดวกให้มากที่สุดในการเข้ารับการรักษา

ถาม การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่?

ตอบ การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น แต่ท่านสามารถให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ โดยการบริจาคเงินเข้าสมทบกองทุนสภาอากาศไทย เพื่อการบริจาค ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภาอากาศไทย เลขที่บัญชี 0452 88000-6 โดยระบุ ชื่อบัญชี “เงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่เพื่อการศึกษาทางการแพทย์” รหัสบัญชี 4300071 ได้ตามศรัทธา ซึ่งเจ้าหน้าที่จะออกไปเสิร์ฟรับเงินให้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ถาม เมื่อผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ไว้ถึงแก่กรรม ทายาทสามารถนำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาได้หรือไม่?

ตอบ ทางโรงพยาบาลต้องขอกฎที่ไม่สามารถให้ทายาทนำร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ไปบำเพ็ญกุศลได้เนื่องจาก มีกระบวนการรักษาร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ให้เหมาะสมกับการศึกษาที่สุด ตามเจตนารมณ์ของท่านผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ แต่สามารถขอรดน้ำศพได้โดยทางโรงพยาบาลจะจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้ตามความประสงค์อย่างเหมาะสม

● **หัวข้อ สถานที่ที่ทายาท ติดต่อแจ้งการรับร่าง และวิธีการดำเนินการ**

ถาม เมื่อผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ถึงแก่กรรม ทายาทสามารถ ติดต่อแจ้งประสานงานการรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ได้ที่ใดบ้าง? และทายาทควรดำเนินการอย่างไร?

- ตอบ
1. ทายาทต้องติดต่อกับสำนักงานเขตหรืออำเภอเพื่อขอรับหลักฐานใบมรณะบัตร
  2. ห้ามฉีดยา พอร์มาลีน รักษาสภาพร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์เพราะจะไม่สามารถนำร่างผู้อุทิศร่างกายมาใช้ศึกษาได้
  3. ทายาทติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 083-8299917
  4. โรงพยาบาลฯ จะจัดรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ไปรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ณ สถานที่ที่ทายาทได้แจ้งรายละเอียดไว้ ยกเว้นผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ ขอความกรุณาให้ทายาทนำส่งที่ ศูนย์รับศพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ( ญาติควรสอบถามให้แน่ชัดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจจรร่างผู้อุทิศร่างกายแล้ว และไม่มีข้อใดที่ขัดแย้งกับระเบียบการอุทิศร่างกาย เจ้าหน้าที่จะนำเอกสาร “หนังสือสำคัญยินยอมมอบร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา” ไปให้ทายาทลงนามด้วย
  5. ทายาทมอบใบมรณะบัตรของร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ และสำเนาบัตรประชาชนของทายาท กับเจ้าหน้าที่
  6. ทายาทแจ้งที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกกับเจ้าหน้าที่

ถาม เมื่อผู้แสดงความจำนงอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ถึงแก่กรรมไม่มีทายาท มีเพียงเพื่อนและผู้ใกล้ชิด จะสามารถติดต่อแจ้งประสานงานการรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ได้หรือไม่? ต้องดำเนินการอย่างไร?

ตอบ ยังสามารถดำเนินการแจ้งการอุทิศร่างกาย หากชี้แจงได้ว่าไม่มีทายาทจริง และไม่มีผู้ใดคัดค้านการมอบศพ โดยเพื่อน หรือผู้ใกล้ชิดต้องติดต่อกับสำนักงานเขตหรืออำเภอเพื่อขอรับหลักฐานใบมรณะบัตรให้เรียบร้อยก่อน

● หัวข้อ ขั้นตอนในการดำเนินการของโรงพยาบาล หลังจากรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อ การศึกษาด้านการแพทย์ มาแล้ว

ถาม หลังจากรับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์มาที่โรงพยาบาลฯ แล้ว มีขั้นตอนใน การ ดำเนินการอย่างไร?

ตอบ เมื่อได้รับแจ้งจากทายาทผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์มาแล้ว มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1. เมื่อเจ้าหน้าที่รับร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ มาแล้ว จะลงทะเบียน รหส์ของผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการรักษา สภาพ ซึ่งใช้เวลาในการรักษาสภาพอย่างน้อย 6 เดือน จึงจะสามารถนำไปใช้เพื่อ การศึกษาได้
2. เจ้าหน้าที่จะใช้น้ำยารักษาสภาพร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ เหมาะสมดีแล้ว จึงนำร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์มาศึกษา ขั้นตอนนี้ ใช้เวลาประมาณ 1 ปี
3. ภาควิชาฯ จะทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการทันที เมื่อเริ่มนำร่างมาศึกษา ถ้ายังไม่ได้ รับการติดต่อแจ้งไป แสดงว่ายังไม่ได้นำร่างมาศึกษา
4. หลังจากนำร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ (อาจารย์ใหญ่) มาศึกษา เรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลฯ จะติดต่อแจ้งทายาท ให้ทราบ เมื่อญาติได้รับหนังสือแจ้ง อย่างเป็นทางการ ญาติควรเตรียม รูปถ่าย 1-2 นิ้ว เขียนประวัติ ค่าไว้อาลัย เพื่อที่นิสิต จะได้ติดต่อนำมาลงในหนังสือ ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพประจำปีการศึกษา
5. ทายาทสามารถแจ้งความประสงค์ในการดำเนินการได้ตามความประสงค์ คือ
  - ทายาทอาจขอรับไปบำเพ็ญกุศล เมื่อศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  - ทายาทอาจมอบให้โรงพยาบาลดำเนินการ โดยโรงพยาบาลฯ จะจัดพิธี พระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณีพิเศษ) เป็นประจำ ทุกปี

ถาม ร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ มาที่โรงพยาบาลฯ แล้ว น้ำยาฉีดรักษาสภาพร่างฯ ที่ โรงพยาบาลฯ ฉีดทำให้ศพนี้มิใช่หรือไม่?

ตอบ เนื่องจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มีการพัฒนาน้ำยารักษาสภาพได้ใหม่ จึงสามารถฉีดน้ำยาเพื่อ เตรียมร่างฯ ได้ 2 แบบคือ

1. น้ำยารักษาสภาพร่างฯ แบบทั่วไป ที่ใช้ในสถาบันโรงเรียนแพทย์ต่างๆ ซึ่งเหมาะ สำหรับการใช้เพื่อ การศึกษาของนิสิตแพทย์ ที่ต้องใช้เวลาในการใช้ร่างฯ เพื่อการศึกษา แบบต่อเนื่องในระยะ เวลานานๆ ซึ่งสภาพของเนื้อเยื่อจะแข็งกว่าปกติเล็กน้อย
2. น้ำยารักษาสภาพแบบพิเศษ ซึ่งจะรักษาสภาพเนื้อเยื่อให้นุ่ม เหมือนคนปกติซึ่งเหมาะ สำหรับการ ฝึกผ่าตัด ทำหัตถการเพิ่มทักษะความชำนาญของแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งสามารถ นำความรู้จากการ ฝึกผ่าตัด ไปช่วยรักษาผู้ป่วยได้ทันทีนับว่าเป็นประโยชน์ทางการศึกษาทางการแพทย์อย่างมาก

ถาม ร่างๆ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ 1 ท่าน สามารถให้ความรู้แก่นิสิตแพทย์ได้ ก็ คนสภาพร่างกายหลังจากเรียนแล้ว เป็นอย่างไรบ้าง?

ตอบ อาจารย์ใหญ่ 1 ท่าน สามารถให้ความรู้แก่นิสิตได้ 6 คน ส่วนสภาพร่างกายของท่านผู้อุทิศร่างกายเมื่อนิสิตแพทย์ได้ศึกษาทุกส่วน เพื่อดูกล้ามเนื้อ เส้นเลือด เส้นประสาทและอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย เมื่อดูศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว นิสิตแพทย์จะรวบรวม และเรียบเรียงอวัยวะทุกส่วนมาประกอบกันเป็นรูปร่าง เพื่อมัดตราสั่งให้มีลักษณะเหมือนร่างกายคนทั่วไป

ถาม ในกรณีหลังจากศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากทาง โรงพยาบาลฯ ฅาปนกิจศพให้ จะแยกรับอัฐิได้หรือไม่ หากไม่แยกรับอัฐิ โรงพยาบาลฯ จะดำเนินการอย่างไร?

ตอบ เมื่อนิสิตแพทย์ศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลฯ จะแยกอาจารย์ใหญ่ 1 ท่าน ต่อ 1 หีบเพื่อฅาปนกิจ หากญาติไม่ประสงค์จะรับอัฐิ โรงพยาบาลฯ จะนำอัฐิไปลอยอังคารให้ ตามประเพณี

ถาม ในกรณีหลังจากศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากทาง ญาติสามารถนำไป ฅาปนกิจศพได้หรือไม่ และจะขอพระราชทานเพลิงศพได้หรือไม่ และขอให้ นิสิตแพทย์ไปร่วมงานพิธี ได้หรือไม่?

ตอบ เมื่อนิสิตแพทย์ศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ญาติสามารถขอแยกร่างไปฅาปนกิจศพเองได้ ส่วนการพระราชทานเพลิงศพ(เป็นกรณีพิเศษ) โรงพยาบาลฯ จะจัดทำเอกสารให้ญาติไปดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้อาจารย์ใหญ่ (ซึ่งต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้า) สำหรับการขอให้ นิสิตแพทย์ไปร่วมพิธีนั้นสามารถเชิญไปร่วมงานได้ โดยติดต่อโดยตรงกับ นิสิตแพทย์ในกลุ่มที่เรียนอาจารย์ใหญ่ท่านนั้นๆ

● **หัวข้อ การใช้ร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือที่เรียกว่า “อาจารย์ใหญ่”**

ถาม ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือที่เรียกว่า “อาจารย์ใหญ่” นี้ ใช้ศึกษาในทางใดบ้าง?

ตอบ ร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ หรือ “อาจารย์ใหญ่” จะถูกนำมาใช้เพื่อศึกษา วิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์โดย

1. นิสิตแพทย์
2. แพทย์เฉพาะทาง
3. นักศึกษาพยาบาล
4. นิสิตรังสีเทคนิค
5. นิสิตเทคนิคการแพทย์
6. เพื่อทำพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้ นิสิต และประชาชนผู้สนใจเข้าศึกษา  
(กรณีนี้ จะทำได้เฉพาะเมื่อเป็นความประสงค์ของผู้อุทิศร่างกายเท่านั้น)

ถาม มีการนำร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไปให้สถาบันอื่นใช้ศึกษาหรือไม่?

ตอบ ไม่มีการให้ ไม่มีการซื้อ ขาย จะนำร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ มาใช้ประโยชน์ การศึกษาวิชาแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น



ถาม นอกจากการเสียสละอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาแล้ว ประชาชนทั่วไป สามารถมีส่วนร่วมสนับสนุน การศึกษาทางด้านการแพทย์ได้โดยวิธีใดได้อีกบ้าง

ตอบ ท่านจะมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงวิชาชีพด้านการแพทย์ได้โดยการบริจาคเงิน หรือ โอนเงิน เข้า บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชี กองทุนสภากาชาดไทย เพื่อการ บริจาค เลขที่บัญชี 0452 88000-6 โดยระบุ เพื่อสมทบบัญชี “เงินฝากเพื่อพัฒนาอาจารย์ใหญ่ เพื่อการศึกษาทางการแพทย์” รหัสบัญชี 4300071 หากเป็นการโอนเงินเข้าบัญชี กรุณา แฝก หลักฐานการโอนเงินมาที่หมายเลข แฟ้ม 02-2500120 หรือ 02-2527028 เพื่อที่ ทาง โรงพยาบาล จะได้ส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ท่านได้อย่างถูกต้องซึ่งใบเสร็จรับเงินนี้สามารถนำไป ลดหย่อนภาษีได้ (บริจาคตั้งแต่ 100 บาท เป็นต้นไป)

\*\*\*\*\*